

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1959/UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2018

V/v báo cáo triển khai kết luận của Chủ tịch HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh khóa XVII về công tác GPMB trên địa bàn

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường Tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số: 10470/UBND-KTTC ngày 28/8/2018 về triển khai kết luận của Chủ tịch HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh khóa XVII. UBND Thị xã Bỉm Sơn báo cáo triển khai kết luận của Chủ tịch HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh khóa XVII về nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cụ thể như sau:

1. Về nội dung yêu cầu UBND các huyện khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng nhân dân Tỉnh tại điểm 1.1, điểm 1.6 Mục I phần II Thông báo số: 404/TB-HĐND ngày 13/7/2018; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, với quyết tâm chính trị cao nhất trong chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. UBND Thị xã đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác giao ban, làm việc cụ thể theo từng dự án; định kỳ họp kiểm điểm tiến độ hàng tuần và xây dựng tiến độ, kế hoạch và chỉ đạo cụ thể với từng đơn vị để thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Thường xuyên làm việc với các Chủ đầu tư để nắm bắt tình hình, nguyện vọng nhu cầu mặt bằng thực hiện dự án để lập kế hoạch phù hợp với tiến độ thực hiện dự án của Chủ đầu tư. Đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân đã được phê duyệt phương án. Chủ động nắm bắt các ý kiến, kiến nghị, tồn tại trong việc GPMB để đưa và biện pháp xử lý.

Hiện nay, UBND Thị xã đã thực hiện ký cam kết với tất cả các dự án có nhu cầu thực hiện GPMB trên địa bàn Thị xã với tổng diện tích cam kết GPMB năm 2018 là 39,39 ha. Đến nay, kết quả đã kiểm kê, lập phương án là 24,64 ha (đạt 62,55%); chi trả tiền và bàn giao mặt bằng là 17,00 ha (đạt 43,12%).

2. Về nội dung yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm và truy đến cùng trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức, thực hiện không tốt trong công tác GPMB, đùn đẩy trách nhiệm; trong việc chậm bàn giao mặt bằng sạch đối với từng dự án; gửi Sở TNMT kết quả thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, UBND thị xã Bim Sơn đã tăng cường công tác giao ban, làm việc cụ thể theo từng dự án; hàng tuần Lãnh đạo Thị xã đều họp kiểm điểm tiến độ thực hiện trong tuần và xây dựng tiến độ, kế hoạch và chỉ đạo cụ thể với từng đơn vị để thực hiện trong tuần tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ GPMB của từng dự án theo kế hoạch. Các tập thể, cá nhân liên quan đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác GPMB. Hiện nay, cơ bản kết quả thực hiện GPMB của các dự án được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các Chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ dự kiến.

Trên đây là báo cáo triển khai kết luận của Chủ tịch HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND Tỉnh khóa XVII về nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, UBND thị xã Bim Sơn báo cáo để Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tổng Thanh Bình